

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
๒๖.๕๐๒๖
ปก

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๓๒๕๒



ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
เลขรับที่ ๐๒๒๘๙๒
รับวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๑
เวลา

กระทรวงมหาดไทย 12
ถนนอัษฎางค์ กทม ๑๐๒๐๐
วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๑

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การกำหนดปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว๑๔๐๐ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แผนชุมชนระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำเภอ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แผนชุมชนระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำเภอ มีเอกภาพและเกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค จึงขอให้จังหวัด โดยสำนักงานจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด พิจารณาดำเนินการตามปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ในการจัดทำและประสานแผนในทุกๆระดับ ให้นำปัญหาและความต้องการของประชาชนจากเวทีประชาคมอื่น ๆ ในพื้นที่ มาใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนดังกล่าวด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๐๕๐๙ มท ๕๐๕๒๖ , ๕๐๕๘๓

ปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

	การดำเนินการ	ระยะเวลา	หน่วยงาน
๑	<p>แผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>- ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ในพื้นที่ที่มี กม. และ อพป. มีหน้าที่บูรณาการ ทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๗) และหมายรวมถึงคณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป. (กก.อพป.) (พระราชบัญญัติ จัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒)</p> <p>- ให้คณะกรรมการชุมชน ในพื้นที่ที่ไม่มี กม. และ อพป. มีหน้าที่บูรณาการ ทบทวน/จัดทำแผนชุมชน</p> <p>โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา และวิทยากรกระบวนการ และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/อำเภอ สนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมร่วมกันระดับชุมชน/หมู่บ้าน/ท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยให้นายอำเภอกำหนดช่วงเวลา ในการจัดทำเวทีประชาคมร่วมกันของหมู่บ้าน/ชุมชน/ท้องถิ่น เพื่อรวบรวมปัญหา/ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และข้อมูลต่าง ๆ มาจัดทำเป็น แผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และคณะกรรมการชุมชน ส่งแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนไปยังศูนย์ ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ม.ค. – ก.พ. ๒๕๖๒</p>	<p>กม./อพป.</p>
๒	<p>แผนชุมชนระดับตำบล</p> <p>สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนระดับตำบล โดยใช้กลไกศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ประมวลความต้องการจากแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแผนอื่น ๆ รวมทั้งนำข้อมูล จปฐ. และ กชช.๒ค มาใช้ประกอบในการวิเคราะห์ กลั่นกรอง ประมวลผล และจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดทำเป็นแผนชุมชนระดับตำบลจัดส่งให้ ก.บ.อ. พร้อมทั้งจัดทำบัญชีประสานโครงการที่สอดคล้อง กับทิศทางการพัฒนาพื้นที่ ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ประกอบการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑)</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยนำปัญหาและความต้องการของประชาชนจากการจัดทำเวทีประชาคม ร่วมกันของหมู่บ้าน/ชุมชน/ท้องถิ่น รวมทั้งนำข้อมูลจากแผนชุมชนระดับตำบล มา ใช้ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑)</p>	<p>มี.ค. – เม.ย. ๒๕๖๒</p>	<p>สนง.พช. อำเภอ/ อพป.</p>

	การดำเนินการ	ระยะเวลา	หน่วยงาน
๓	<p>แผนพัฒนาอำเภอ</p> <p>- การกำหนดกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ</p> <p>อำเภอโดยกลไกของคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) นำกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด (Top-down) จากแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) มาเป็นแนวทางในการทบทวนการจัดทำกรอบทิศทางการพัฒนาพื้นที่และยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ ตามแผนพัฒนาอำเภอ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และแจ้งให้ภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ เพื่อให้ทุกภาคส่วนนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>- การประสานแผนงาน/โครงการในระดับอำเภอกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>ให้ กบอ. จัดทำบัญชีแผนงานหรือโครงการระดับอำเภอในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดส่งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมของจังหวัด และเสนอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาของ อบจ.</p> <p>- การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ ๕ ปี</p> <p>อำเภอโดยกลไกของคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ประสานและรวบรวมข้อมูลจากปัญหาและความต้องการของประชาชน (Bottom-up) จากแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนชุมชนระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่อำเภอ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ กบอ. ประกาศใช้และจัดส่งแผนพัฒนาอำเภอให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนทราบและร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>- การจัดทำแผนความต้องการระดับอำเภอ</p> <p>อำเภอโดยกลไกของคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) จะต้องจัดทำแผนความต้องการระดับอำเภอให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด โดยโครงการที่อยู่ในแผนความต้องการระดับอำเภอจะต้องเป็นโครงการที่ถูกรับรองอยู่ในแผนพัฒนาอำเภอ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และจะต้องจัดกลุ่มโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัด โดยให้อำเภอจัดส่งแผนความต้องการระดับอำเภอให้ ก.บ.จ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด รวมทั้งเพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานหรืองบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ม.ค - ก.พ. ๒๕๖๒</p> <p>เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๒</p> <p>พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๒</p> <p>มิ.ย. ๒๕๖๒</p>	<p>กบอ.</p> <p>กบอ./ อปท.</p> <p>กบอ.</p> <p>กบอ.</p>

	การดำเนินการ	ระยะเวลา	หน่วยงาน
๔	<p>แผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด</p> <p>จังหวัดนำแผนความต้องการของอำเภอมาประมวลในภาพรวมของจังหวัด รวมทั้งประสานข้อมูลกับคณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด โดยนำหลักเกณฑ์ แนวทางและปฏิทินที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) จะกำหนดในแต่ละปีมาพิจารณาประกอบด้วย</p> <p>จังหวัดจัดทำข้อมูลรายละเอียดโครงการที่สอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนาจังหวัดซึ่งต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินงาน และจัดส่งให้หน่วยงานเพื่อพิจารณานำไปบรรจุในคำของงบประมาณประจำปี และส่งให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นการประสานงาน</p>	<p>ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๒</p>	<p>กบจ.</p>
	<p>จังหวัดจัดทำข้อมูลรายละเอียดโครงการที่สอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนาจังหวัดซึ่งต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินงาน และจัดส่งให้หน่วยงานเพื่อพิจารณานำไปบรรจุในคำของงบประมาณประจำปี และส่งให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นการประสานงาน</p>	<p>ต.ค. ๒๕๖๒</p>	<p>กบจ.</p>

สบจ.สป.มท.
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ปฏิทินการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

